

มรดกถ้อยคำ #2: ด้านต่างๆ ของสถาบันสังคมที่ทรงอิทธิพล – 1975

มรดกถ้อยคำเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในสังคม 7 ด้าน
นั้นได้มาจากการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตามเรื่องสำคัญเหล่านี้

การเปิดเผย ที่ เทือกเขาร็อกกี

เจ้าหน้าที่อุทยานที่ประจำการในเทือกเขาร็อกกี
รัฐโคโลราโดได้รับโทรศัพท์ซึ่งมีข้อความถึงครอบครัวคันทันนิ่งแสมในขณะที่ครอบครัวนี้กำลังมีความ
สุขในช่วงวันหยุดพักผ่อนกันอยู่ ไม่ทราบว่าคุณลอเรนและดาร์ลีน
จะมาร่วมทานอาหารเย็นกับคุณบิลและวอนเนต ไบรท์ ผู้ก่อตั้ง แคมป์สครูเสด ในสัปดาห์นี้
ได้หรือเปล่า? ลอเรนก็ตอบรับคำเชิญนั้นอย่างกระตือรือร้น เขาตื่นเต้นที่จะแบ่งปันกับ
เพื่อนของเขาถึงถ้อยคำ/สิ่ง ลึกซึ้ง ที่พระเจ้าได้มอบให้กับเขา เขาได้ขอความเข้าใจจาก
พระเจ้า

ว่าจะเห็นประชาชาติได้รับการถูกสร้างให้เป็นสาวกได้อย่างไร
และพระเจาก็เพิ่งจะตรัสกับเขาเกี่ยวกับสังคมทั้งเจ็ดด้าน ที่ส่งอิทธิพล หล่อหลอมโลกทัศน์
ความเชื่อ และค่านิยม ของวัฒนธรรม และนี่ช่างเป็นความเข้าใจที่ทะลุทะลวงอย่างแท้จริง
เขาคิดว่า

“ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสอนหลักการเบื้องต้นและฝึกฝนปฏิบัติตามอาณาจักรของพระเจ้าในแ
ตด้านของสังคมทั้งเจ็ดเหล่านี้ได้เราก็สามารถที่จะ เห็นการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรา และ
บรรดาประชาชาติ...”

เมื่อเราได้มาเจอกันเพื่อรับประทานอาหารเย็น
ลอเรนได้เขียนสิ่งที่พระเจ้าได้สำแดงให้กับเขาลงไปในกระดาษ
เขาได้เอาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อของเขา หลังจากที่จับมือทักทายคุณบิลแล้ว เขาก็ล้วงกระเป๋า
เพื่อหยิบกระดาษนั้นออกมา ขณะเดียวกันนั้น คุณบิลก็พูดออกมาว่า “ลอเรน คุณต้องไม่เชื่อแน
เลยว่าพระเจ้าได้สำแดงอะไรให้ผมเห็น

ถ้าหากว่าเราอยากที่จะเห็นประชาชาติเปลี่ยนแปลงแล้วละก็
เราจะต้องส่งอิทธิพลต่อทั้งเจ็ดด้านของสถาบันที่แตกต่างในสังคม...”
ตอนแรกก็รู้สึกว่าคุณบิลได้ขิงพูดสิ่งสำคัญไปก่อน แต่หลังจากนั้นลอเรนก็ได้รับกำลังใจ ที่
พระเจ้าได้ยืนยันผ่านทางเพื่อนของเขา
ในถ้อยคำที่เขาได้รับมาจากพระเจ้าเพียงไม่กี่วันก่อนหน้านั้น

ภายในเดือนเดียวหลังจากการพบกับพระเจ้าในฤดูร้อน ปี 1975 ดาร์ลีน ได้ฟัง คุณฟราสซิส
แซฟเฟอร์ ผู้ก่อตั้ง L’Abri ได้พูดผ่านทางวิทยุซึ่งเขาเองก็ได้พูดถึงการที่เราจะเห็นประชาชาติ
เปลี่ยนแปลงได้นั้น

จะต้องมีการการหล่อหลอมสังคมทั้งเจ็ดด้านด้วยหลักความจริงตามพระคัมภีร์

พระเจ้าได้ดึงความสนใจของพวกเขาแล้วอย่างแน่นอน
พระองค์ได้ตรัสบางอย่างที่ชัดเจนซึ่งจะมีผลต่อการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมในยุทธวิธี
การทำพระมหากษัตริย์ให้สำเร็จจงได้

ตามพื้นฐานความเข้าใจนี้ ในสองปีต่อมา ครอบครัวคิงแฮม พร้อมด้วยเพื่อนที่รักของพวกเขา ฮา
เวิร์ด มัลมสตัดท์ ก็ได้ร่วมกันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยแห่งประชาชาติ
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคริสเตียนแบบใหม่ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อเป็นการช่วยทวีคูณพันธกิจ
ในยุคดิจิทัลแห่งสมัยโลกาภิวัตน์นี้ต่อมหาวิทยาลัยได้อบรมคนหนุ่มสาวจากกว่า 200
ประเทศในทางของพระเจ้า
อะไรเป็นเป้าหมายของการฝึกอบรมแบบใหม่ที่มีการเรียนรู้โดยการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนี้? คำ
ตอบก็คือ เพื่อที่จะนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่บรรดาประชาชาติ
โดยมีความตั้งใจในการนำหลักการแบบอาณาจักรของพระเจ้ามาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ใน
แต่ละสถาบันที่ทรงอิทธิพลของสังคมทั้งเจ็ดด้าน

สถาบันที่ทรงอิทธิพลของสังคมทั้ง 7 ด้าน

เมื่อคุณอ่านบทสุดท้ายของนวนิยายลึกลับที่ถูกประพันธ์ขึ้นมาอย่างดี
เบาะแสทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้ที่ได้ทำให้คุณซึ่งเป็นผู้อ่านเดาคลาดเคลื่อน ได้ถูกเปิดเผย
ให้เห็นอย่างกระจ่างแจ้งซึ่งนำไปสู่การไขปริศนาทุกอย่างชัดเจนมากขึ้น ประหนึ่งนักสืบผู้
ยิ่งใหญ่ได้อธิบายหลักฐานต่างๆ ที่น่าประหลาดใจ
จากนั้นเมื่อคุณอ่านนวนิยายเรื่องนี้ซ้ำอีก สิ่งที่เคยคลุมเครือจะชัดเจนอย่างน่าอัศจรรย์
ในทำนองเดียวกันความเข้าใจในกรอบของอิทธิพลทั้งเจ็ดด้านนี้
จะช่วยให้เราสามารถอ่านข้อพระคัมภีร์ซ้ำ
และเข้าใจแนวคิดที่สำคัญที่ได้รับการเฉลยจากพระเจ้า
ซึ่งเราอาจมองไม่ได้สังเกตเห็นแนวคิดนี้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้
แต่เมื่อเราเห็นแนวคิดนี้แล้วเราจะเห็นมันแค่ข้อพระคัมภีร์บทนี้ หรือ บทนั้นเท่านั้น
แต่ทุกที่ตลอดทั้งพระคัมภีร์
มันได้กลายมาเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ศึกษาพระวจนะว่าพระเจ้าทรงห่วงใยกับการสร้างประชาชาติใ
ห้เป็นสาวกมาโดยตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ถ้อยคำสำหรับคนรุ่นนี้

ตอนนี้มันถึงเวลาที่สุกงอมแล้วสำหรับเรื่องนี้
ถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลายของหัวข้อที่ได้เกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา บ้างก็เรียก 7 ด้าน,
บ้างก็เรียก 8 ด้าน หรือแม้แต่ 12 ด้านก็มี แต่หลักการพื้นฐานก็ยังคงเดิม พระเจ้าทรงสร้าง
แต่ละบุคคล (ปฐมกาล 1:26-27) และรักพวกเขา

ต้องการไถ่พวกเขาจากความแตกสลายและความบาป

ในทางเดียวกันพระเจ้าทรงสร้างประชาชาติ (กิจการ 17:26-27)

และรักพวกเขาและต้องการนำอาณาจักรไปสู่การเปลี่ยนแปลง สู่ทุกๆ มิติ ของการ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ดังนั้นไม่ว่า ท่านจะเรียกความจริงสิ่งนี้ว่า “สถาบันสังคม”

“ตัวหล่อหลอมความคิด” หรือ “ภูเขาก่อ” มันก็ชี้ไปที่ พระเจ้าผู้ทรงใส่ใจในมนุษยชาติทั้ง ส่วนบุคคล และส่วนรวม

พระเจ้าองค์เดียวกันนี้ส่งผู้เผยพระวจนะในสมัยก่อนไปพูดพระวจนะของพระเจ้ากับแต่ละบุคคล (กษัตริย์ แม่ทัพ หญิงม่าย) และก็ได้ส่งไปยังมนุษยชาติ (ชนเผ่า เมือง ชนชาติ) พระเจ้าทรงมี พระทัยต่อทั้งบุคคลที่หลงหาย และชนชาติที่หลงหาย

และพระองค์เชื้อเชิญให้เราร่วมมือกับพระองค์เพื่อส่งอิทธิพลนำการเปลี่ยนแปลงของอาณาจักร ของพระเจ้า มาสู่ทุกด้านของชีวิตทั้งส่วนตัวและสาธารณะ

สถาบันสังคมทั้ง 7 ด้านนี้มีอยู่ในทุกสังคม นับตั้งแต่ชนเผ่าก่อนยุคหิน

จนถึงสังคมเมืองใหญ่ที่มีความรู้มากมาย ได้รวมในเรื่องของครอบครัว เศรษฐกิจ รัฐบาล ศาสนา การศึกษา สื่อ และการเฉลิมฉลอง สถาบันสังคมทั้ง 7 ด้านนั้นเป็นพื้นฐานของทุกสังคม เหมือน ระบบชีววิทยาในร่างกายของมนุษย์ เป็นอวัยวะภายในที่พระเจ้าได้ออกแบบ ซึ่งจะให้ชีวิตเมื่อมันทำงานในลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสม เมื่อพระเจ้าเป็นนักออกแบบด้านต่างๆ ทางสังคมเหล่านี้ มันก็จะ เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราที่จะมอบเวลา ใส่ความพยายาม เพื่อที่จะเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์ที่มีใน แต่ละด้าน

ไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวของมนุษย์ที่ดำเนินนอกขอบเขตของอาณาจักรของพระเจ้า เราจะต้อง ทำสิ่งที่เราทำ จำเพาะพระพักตร์ การตั้งใจดำเนินชีวิตในการทรงสถิตของพระเจ้า นี่ก็เป็นเพราะว่า พระเยซูทรงเป็นและตั้งใจที่จะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกๆ มิติในชีวิตของเรา ทั้งเป็นการส่วนตัว และเป็น ส่วนรวม ดังนั้น ให้เราอธิษฐานว่าพระเจ้าจะสอนเรา ให้สามารถสำแดงพระองค์ได้อย่าง ถูกต้อง ในด้านต่างๆ ทุกด้านของสังคม ขอให้ความเข้าใจใหม่นี้

ช่วยให้เราทุกคนค้นพบวิธีการดำเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อในทุกๆ

ด้านที่ทรงอิทธิพลของสังคม